

Số: 266 /TTr-UBND

Quảng Điền, ngày 13 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc xin ý kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Kính gửi: HĐND huyện Quảng Điền

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

UBND huyện kính trình HĐND huyện cho ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với những nội dung chủ yếu sau:

#### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, đó là: tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; biến động của giá cả bất động sản, giá vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện; tình hình thời tiết ngày càng diễn biến bất lợi... đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục giải quyết, ứng phó và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể là:

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm, đã tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các nội dung tiêu chí đã đạt, tăng thêm năng lực về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, như thủy lợi và giao thông nội đồng từ các nguồn vốn. Trong năm 2023, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 35,8 tỷ đồng (trong đó: ngân sách Trung ương: 6,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 8,3 tỷ đồng; ngân sách huyện: 10 tỷ đồng; ngân sách xã và Nhân dân đóng góp và các nguồn huy động khác: 10,9 tỷ đồng). Đến nay, huyện đã đạt 3/9 tiêu chí: Quy hoạch, Điện, Môi trường; còn 06 tiêu chí chưa đạt. Đối với 03 xã về đích năm 2023: có 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (Quảng Thọ, Quảng Phú); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (Quảng Công).

Nông nghiệp được mùa toàn diện, năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 64,5 tạ/ha, tăng 17,5 tạ/ha; năng suất lạc đạt 20,6 tạ/ha, tăng 11,1 tạ/ha, sản lượng 936 tấn. Đã tích cực thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng tiên bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất theo hướng hữu cơ, được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đạt khoảng 60 tỷ đồng, chiếm 14% tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì, đã triển khai các mô hình nuôi thủy sản mới và chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm - lúa, bước đầu các mô hình đã mang lại hiệu quả khá và tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Kinh tế trang trại tiếp tục có bước phát triển, các trang trại chăn nuôi liên kết, nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn ngày càng tăng và phát huy hiệu quả cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề từng bước được quan tâm đầu tư. Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Lợi vào phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch, chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư đúng mức. Đã rà soát quy hoạch chung thị trấn Sịa, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán chi tiết; hoàn thành Đề án công nhận đô thị mới Thanh Hà đạt tiêu chí đô thị loại V và đã tổ chức Lễ công bố đô thị mới Thanh Hà đạt tiêu chí đô thị loại V; đã trình lấy ý kiến Sở Xây dựng theo quy định và phê duyệt các quy hoạch (08/08) đề án quy hoạch chung xây dựng các xã; hoàn thành quy hoạch chi tiết các điểm dân cư kết hợp tạo quy đất đầu giá cho giai đoạn 2023-2025. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm. Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng. Phong trào hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" đã được người dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, hộ gia đình, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực và duy trì có hiệu quả. Chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch triển khai tích cực: Đã phê duyệt Đề án "Phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Triển khai nội dung hỗ trợ du lịch cộng đồng; UBND tỉnh đã công nhận điểm du lịch Mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú và điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi; tổ chức thành công Chương trình hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2023. Năm 2023, lượng khách du lịch đến tham gia trải nghiệm, vui chơi, tắm biển tại các điểm trên địa bàn huyện khá nhiều, với khoảng 120 nghìn lượt khách, doanh thu đạt 35 tỷ đồng. Công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện nghiêm túc và đúng với quy định. Công tác thu ngân sách được chú trọng. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm đã tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Chất

lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, kết quả giáo dục đạo đức, năng lực, phẩm chất và chất lượng học lực tăng hơn so với năm học trước, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng cao; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư, đến nay có 43/48 trường được đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,6%. Công tác tạo việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục triển khai tích cực, trong năm đã đưa 150 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,... đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, đã hỗ trợ cây con giống, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà,... cho 154 hộ nghèo thoát nghèo. Chất lượng khám chữa bệnh, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, phát triển dịch vụ kỹ thuật, từng bước đa dạng hoá các dịch vụ khám chữa bệnh; đã chú trọng giao tiếp ứng xử hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định, không có vấn đề đột biến xảy ra. Đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Trong năm 2023, đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, (tăng 01 vụ), làm 09 người chết và 09 người bị thương (giảm 02 người bị thương so với năm 2022). Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 đúng quy định, nhanh gọn, an toàn, đã tiễn đưa 103 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao về số lượng và chất lượng. Hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong khu vực phòng thủ huyện ở 03 đơn vị: Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành bảo đảm theo yêu cầu đề ra. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số được triển khai và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến; chỉ đạo triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh. Công tác cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ đã được triển khai nghiêm túc và đúng quy trình. Đối chiếu với 09 chỉ tiêu chủ yếu, có 08 chỉ tiêu đạt và vượt, 01 chỉ tiêu chưa đạt.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, đó là:

Chương trình xây dựng nông thôn mới có chiều hướng chững lại; một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức để chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp,

không đảm bảo nguồn lực đầu tư theo kế hoạch đầu tư công đã phê duyệt; nhiều công trình khởi công mới theo kế hoạch chưa được triển khai. Quá trình liên kết và mở rộng sản xuất cánh đồng lớn chưa mạnh, chưa bền vững; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư, liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn chưa được chú trọng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được chuyển biến đến nhận thức và ý thức của Nhân dân. Tình hình tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai, đặc biệt là tranh chấp quyền sử dụng đất trong nội bộ gia đình người dân có chiều hướng gia tăng. Công tác nắm tình hình ở một số nơi, lĩnh vực có lúc chưa kịp thời, tình trạng trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra, tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; an ninh nông thôn ở một số nơi vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức.

## **B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024**

### **I. Mục tiêu**

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, phát triển đô thị; các chương trình trọng điểm và kế hoạch đầu tư công, kế hoạch đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

### **II. Các chỉ tiêu chủ yếu**

Năm 2024, UBND huyện dự kiến có **09** chỉ tiêu chủ yếu. Đề nghị HĐND huyện thảo luận và cho ý kiến bổ sung thêm hoặc bớt; trong đó, tập trung thảo luận những chỉ tiêu quan trọng, như: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người; thu ngoài quốc doanh trên 23,5 tỷ đồng; phấn đấu 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Quảng Công, Quảng Vinh).

### **III. Các chương trình trọng điểm**

Năm 2024, trong báo cáo đã gửi đến các đại biểu, UBND huyện dự kiến có 02 chương trình trọng điểm. Đề nghị HĐND huyện thảo luận và cho ý kiến.

#### **IV. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

Nội dung các nhiệm vụ và giải pháp được thể hiện cụ thể trong báo cáo của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết đã gửi đến các đại biểu. UBND huyện xin nhấn mạnh, làm rõ hơn một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

**1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ; chủ động rà soát, soát xét lại các chương trình, công trình trọng điểm, xác định ưu tiên trong nguồn lực chủ động được để bố trí và tổ chức thực hiện nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

#### **2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân**

##### **2.1. Phát triển mạnh nông nghiệp toàn diện gắn với nâng cao chất lượng huyện, xã nông thôn mới**

Đẩy mạnh quá trình đổi mới, tổ chức lại sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm hàng hóa, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị. Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, VietGAP gắn với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất đã triển khai có hiệu quả. Tiếp tục khuyến khích, vận động, tạo điều kiện chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Chú trọng áp dụng, du nhập các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản mới có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, có lợi thế của mỗi địa phương thành các sản phẩm OCOP; đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả đối với các sản phẩm đã được công nhận.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, hướng hữu cơ và theo chuỗi giá trị gắn với chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gà, lợn. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi xen ghép, gói vụ, vượt lũ, theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, Bio-Floc...

Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2024 tập trung xây dựng xã Quảng Công, Quảng Vinh đạt xã nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt thêm từ 01 - 02 tiêu chí trở lên

theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu theo kế hoạch.

## **2.2. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế**

Tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm thương mại huyện, chợ trung tâm các xã. Phát triển nhanh các loại hình bán lẻ hiện đại; tiếp tục kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ, mở chi nhánh kinh doanh trên địa bàn. Củng cố và phát huy chuỗi cửa hàng cung ứng sản phẩm an toàn, sản phẩm chủ lực của huyện. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh.

Tích cực tranh thủ các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ, du lịch đồng bộ, từng bước hiện đại. Phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hoạt động du lịch biển, đầm phá, nhất là việc vận chuyển du khách trên phá Tam Giang. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch; kêu gọi đầu tư để hình thành rõ nét hơn các điểm đến du lịch như: Khu vực Cồn Tộc; bãi biển ở xã Quảng Công, Quảng Ngạn; khu vực đầm phá thị trấn Sịa, Quảng Lợi, Quảng Phước.

Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch, nhất là giải pháp về công nghệ số, phát triển thị trường, sản phẩm và quảng bá du lịch.

Sắp xếp và quy hoạch lại hệ thống nhà hàng, các cơ sở ăn uống trên địa bàn. Xây dựng một số sản phẩm liên quan đến văn hóa ẩm thực mang tính đặc trưng của địa phương để giới thiệu cho du khách.

Tiếp tục duy trì và mở rộng các loại hình dịch vụ như giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, dịch vụ đô thị, giáo dục, y tế chất lượng cao, vui chơi giải trí...

## **2.3. Tạo chuyển biến trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề**

Tranh thủ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào, hệ thống đường giao thông nối từ đường trục chính đến chân hàng rào khu, cụm công nghiệp. Xúc tiến kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu, cụm công nghiệp. Nghiên cứu phương án, quy trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ để di dời cụm công nghiệp An Gia khi hết hạn thuê đất theo đúng quy định.

Phát huy các cơ sở sản xuất, xưởng may gia công hiện có trên địa bàn huyện; đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy

mô sản xuất để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các ngành nghề, làng nghề hiện có; gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề, ngành nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

### **3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang, phát triển đô thị**

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy hoạch đã lập (gồm: quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu chức năng, phân khu chức năng đô thị, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn...); phối hợp triển khai thực hiện các quy hoạch phân khu khu vực Quảng Lợi - Cồn Tộc, khu vực ven biển xã Quảng Ngạn- Quảng Công; quy hoạch đô thị mới Vĩnh Tu, Thanh Hà.

Tranh thủ ngân sách tỉnh và ưu tiên bố trí ngân sách huyện, xã, thị trấn lập các quy hoạch. Gắn công tác quy hoạch đô thị với bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị theo hướng đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại hạ tầng cấp điện, nước, chiếu sáng, viễn thông, thoát nước, xử lý nước thải... phục vụ tốt dân sinh và chức năng đô thị hiện đại, thông minh.

Tập trung ưu tiên nguồn lực cho đầu tư nâng cao chất lượng huyện, xã nông thôn mới nâng cao năm 2024; Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nâng cao các tiêu chí của đô thị Sĩa loại V và thực hiện một số tiêu chí của đô thị loại IV; nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị mới Quảng Thành và các khu trung tâm xã; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống trường học và thực hiện lồng ghép đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch. Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

### **4. Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách**

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất...

### **5. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu**

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, môi

trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, nhất là việc khai thác cát, sỏi lòng sông, cát làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường theo hướng xanh - sạch - sáng và đẹp. Thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, phân loại rác thải tại nguồn và xử lý có hiệu quả bèo tây, cây mắt mèo trên địa bàn.

Nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn một cách hợp lý, đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời và hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

## **6. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội**

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, Kế hoạch về “xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn”. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của quê hương. Tổ chức thành công các hoạt động Ngày hội “Sóng nước Tam Giang” năm 2024, Giải Half Marathon - Quảng Điền lần thứ II năm 2024. Tiếp tục phối hợp sưu tầm, biên soạn “Địa chí Quảng Điền”.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn học sinh giỏi ở các cấp học. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng gắn với thực hiện tốt Kế hoạch điều chuyển đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trường chất lượng cao, phân đầu trong năm 2024 có trên 91% tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có 01 - 02 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường trọng điểm chất lượng cao đối với Trường THCS Đặng Dung và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Tập trung nâng cao năng lực khám chữa bệnh và phòng, chống dịch tại cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ và công tác khám, điều trị, cung cấp các dịch vụ y tế. Phối hợp thực hiện hoàn thành dự án đầu tư mở rộng Trung tâm Y tế (giai đoạn 2), xử lý rác thải y tế; cải tạo, nâng cấp các Trạm y tế xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, phân đầu năm 2024 đưa



150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 còn dưới 1,7%. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội; quan tâm chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 6%.

### **7. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh**

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trên địa bàn, trọng tâm là chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2024, làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu trên giao. Tăng cường quốc phòng, an ninh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mở các đợt cao điểm tấn công, kiểm chế các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.... Có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tôn giáo.

***Trên đây là nội dung chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, cho ý kiến./.***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP+CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Bảo**